

<https://www.naewna.com/local/575764>

หัวข้อข่าว : ม.อ.ปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ รับมือ COVID-19 ผุดหลักสูตรเสริมสร้างทักษะ ใช้...



## ม.อ.ปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ รับมือ COVID-19 ผุดหลักสูตรเสริมสร้างทักษะ ใช้ทดแทนการฝึกงานจริง

ผศ.ดร.นิวัตน์ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขต ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาฯด้านมาตรการป้องกัน ม.อ. จึงงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ มาผสมผสาน เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละวิชา โดยการสอบจะวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด(reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น

ส่วนกรณีที่มีต้องมีการฝึกงานปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ม.อ. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยก็จะจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน แต่หากจำเป็นมหาวิทยาลัยก็จะกำหนดมาตรการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ม.อ. ยังจะดำเนินการชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น ก็จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

อธิการบดี ม.อ. กล่าวด้วยว่าการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะเชื่อเกิดการกลายพันธุ์ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยก็ตระหนักถึงวิกฤตินี้จึงจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด



<https://boxkao.blogspot.com/2021/05/hybrid-learning-covid-19.html#more>

หัวข้อข่าว : ม.อ.ปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ รับมือ COVID-19 ผุดหลักสูตรเสริมสร้างทักษะ ใช้...

# BoxKao

**ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง ปั่นบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวต่อไป**



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประกาศปฏิรูประบบการเรียนการสอนยุค Covid-19 ชูแพลตฟอร์ม Hybrid learning เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ไปทั่วโลก Edtech ควบคู่กับการนำหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ พร้อมจัดกิจกรรมเทียบเท่าหรือทดแทนการฝึกงาน โดยมีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์แบบ Formative หวังสร้างบัณฑิตก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย ควบคุมได้ยาก และได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด ซึ่งตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วางแนวทางจัดการเรียนการสอนภาคศึกษาที่ 1/2564 โดยจัดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนแบบภายใต้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น ๆ ผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละวิชา โดยการสอบจะวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น



ขณะที่หลักสูตร ม.อ. จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และในกรณีที่มีการชะลอการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากมีความจำเป็นและส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้ จะยื่นขออนุมัติต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแลและให้ส่วนงานติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ โดยกำหนดมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยแก่นักศึกษาร่วมกัน เพื่อสร้างให้นักศึกษาจบใหม่ที่มีความพร้อมครบทุกมิติทั้งวิชาการและการเสริมสร้างทักษะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สำหรับเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน เช่น การปฏิบัติการในคลินิกของคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะดำเนินการพิจารณาตามที่เป็นจริง และกำหนดแนวทางบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ นอกจากนี้ ม.อ. ดำเนินการชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหอพักของแต่ละวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ นั้นจะนำเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-3 อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะเชื่อเกิดการกลายพันธุ์ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด

“การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ในครั้งนี้ ม.อ. มุ่งเน้นการพัฒนา รูปแบบการจัดการการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสาน และเสริมสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการเรียนรู้ Edtech เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน” อธิการบดี ม.อ. กล่าว



<http://www.powertimeonline.com/index.php/education/showcontent/167509.html>

หัวข้อข่าว : ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลัก...



**ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19  
เปิดระบบออนไลน์และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง  
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสุดลาดแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวต่อไป**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประกาศปฏิรูประบบการเรียนรู้ออนไลน์การสอบยุค Covid-19 ชูแพลตฟอร์ม Hybrid learning เปิดการเรียนการสอนออนไลน์มีทุกทางโลก Edtech ควบคู่กับการนำหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ พร้อมจัดกิจกรรมเทียบเท่าหรือทดแทนการฝึกงาน โดยมีการวัดและประเมินผลด้วยสอบแบบ Formative หวังสร้างบัณฑิตก้าวสุดลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.นิรัตน์ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย ควบคุมได้ยาก และได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด ซึ่งตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วางแนวทางจัดการเรียนการสอนภาคศึกษาที่ 1/2564 โดยจัดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนแบบภายใต้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ ผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลด้วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยการสอนจะวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น

ขณะที่หลักสูตร ม.อ. จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และในกรณีที่มีการชะลอการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากมีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้ จะยื่นขออนุมัติรองอธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแลและให้ส่วนงานติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ โดยกำหนดมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยแก่นักศึกษาร่วมกัน เพื่อสร้างให้นักศึกษาจบใหม่ที่มีความพร้อมครบทุกมิติทั้งวิชาการและการเสริมสร้างทักษะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สำหรับเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน เช่น การปฏิบัติการณ์ในคลินิกของคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะดำเนินการพิจารณาตามที่จำเป็นจริง และกำหนดแนวทางบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ นอกจากนี้ ม.อ. ดำเนินการชะลอการเข้าฝึกในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหอพักของแต่ละวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นรายๆ ไป ที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นจะนำเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

**อธิการบดี ม.อ.** กล่าวว่า การแพร่ระบาดระลอกที่ 3 อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะเชื้อเกิดการกลายพันธุ์ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย ในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด

“การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ในครั้งนี้ ม.อ. มุ่งเน้นการพัฒนาารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสาน และเสริมสร้างนวัตกรรมจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการเรียนรู้ Edtech เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน” **อธิการบดี ม.อ. กล่าว**



<http://www.intvthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147620476&Ntype=12>

หัวข้อข่าว : ม.อ. พลิกมิติการเรียนใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลัก...



ม.อ. พลิกมิติการเรียนใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19

เปิดระบบออนไลน์และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง

บัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวต่อไป



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประกาศปฏิรูประบบการเรียนรู้การสอนยุค Covid-19 ซูแพลตฟอร์ม Hybrid learning เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ไปทั่วโลก Edtech ควบคู่กับการนำหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ พร้อมจัดกิจกรรมเทียบเท่าหรือทดแทนการฝึกงาน โดยมีการวัดและประเมินผลลัพธ์สอบแบบ Formative หวังสร้างบัณฑิตก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย ควบคุมได้ยาก และได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยหรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขต ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด ซึ่งตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคศึกษาที่ 1/2564 โดยงดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนแบบภายใต้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น ๆ ผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละวิชา โดยการสอบจะวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น

ขณะที่หลักสูตร ม.อ. จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และในกรณีที่มีการชะลอการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากมีความจำเป็นและส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้ จะยื่นขออนุมัติต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแลและให้ส่วนงานติดต่อกับหน่วยงานกับสถานประกอบการ โดยกำหนดมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยแก่นักศึกษาร่วมกัน เพื่อสร้างให้นักศึกษาจบใหม่ที่มีความพร้อมครบทุกมิติทั้งวิชาการและการเสริมสร้างทักษะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สำหรับเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน เช่น การปฏิบัติการในคลินิกของคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะดำเนินการพิจารณาตามที่จำเป็นจริง และกำหนดแนวทางบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ นอกจากนี้ ม.อ. ดำเนินการชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหอพักของแต่ละวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้จะนำเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

**อธิการบดี ม.อ.** กล่าวว่าการแพร่ระบาดของโรคที่ 3 อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะเชื้อเกิดการกลายพันธุ์ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด

“การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ในครั้งนี้ ม.อ. มุ่งเน้นการพัฒนาารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสาน และเสริมสร้างนวัตกรรมจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการเรียนรู้ Edtech เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน” **อธิการบดี ม.อ. กล่าว**



<https://www.hooninside.com/news-feed/213870/view/>

หัวข้อข่าว : ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลัก...



## ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง บินบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวต่อไป

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(24พฤษภาคม 2564)----- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประกาศปฏิรูประบบการเรียนรู้ออนไลน์ Covid-19 ยูเพลตฟอร์ม Hybrid learning เปิดการเรียนการสอนออนไลน์มุ่งทางโลก Edtech ความรู้กับการนำหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ พร้อมจัดการเรียนแบบเทียบเท่าหรือทดแทนการเรียน โดยมีการวัดและประเมินผลด้วยระบบ Formative หวังสร้างบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ศส.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของประเทศไทยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย ความคมได้ยาก และได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด ซึ่งตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้อาจารย์สอนวิชาที่อาจดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคศึกษาที่ 1/2564 โดยจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนแบบภาคปฏิบัติแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนแบบอื่นผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยการสอนจะวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอนออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น

ขณะที่หลักสูตร ม.อ. จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และในกรณีที่มีการชะลอการเรียน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิชานิพนธ์ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากมีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้ จะยื่นขออนุมัติติดต่ออธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแลและให้ส่วนงานคิดลดประสานงานกับสถานประกอบการ โดยกำหนดมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยแก่นักศึกษาร่วมกัน เพื่อสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมครบทุกมิติทั้งวิชาการและการเสริมสร้างทักษะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สำหรับเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน เช่น การปฏิบัติภารกิจในคลังของคณะในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ จะดำเนินการพิจารณาที่จำเป็นจริง และกำหนดแนวทางบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ นอกจากนี้ ม.อ. ดำเนินการชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหอพักของแต่ละวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้บนนี้จะนำเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่าการแพร่ระบาดรอบที่ 3 อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะเชื้อเกิดการกลายพันธุ์ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด

"การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ในครั้งนี้ ม.อ. มุ่งเน้นการพัฒนาแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสาน และเสริมสร้างนวัตกรรมการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมความพร้อมก้าวสู่โลกการเรียนรู้ Edtech เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน" อธิการบดี ม.อ. กล่าว



<https://www.banmuang.co.th/news/education/235474>

หัวข้อข่าว : ม.อ. พลิกมิติการเรียนใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19



## ม.อ. พลิกมิติการเรียนใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19



ม.อ. พลิกมิติการเรียนใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประกาศปฏิรูประบบการเรียนรู้ออนไลน์ Covid-19 ชุดแพลตฟอร์ม Hybrid learning เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ไปทั่วโลก Edtech ควบคู่กับการนำหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ พร้อมจัดกิจกรรมเทียบเท่าหรือทดแทนการทำงาน โดยมีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์แบบ Formative หรือสร้างบัณฑิตก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ



ศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของประเทศไทยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย ควบคุมได้ยาก และได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด ซึ่งตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วางแนวทางจัดการเรียนการสอนภาคศึกษาที่ 1/2564 โดยจัดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนแบบภายใต้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละวิชา โดยการสอบจะวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น

ขณะที่หลักสูตร ม.อ. จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และในกรณีที่มีการชะลอการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากมีความจำเป็นและส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้ จะยื่นขออนุมัติต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแลและให้ส่วนงานติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ โดยกำหนดมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยแก่นักศึกษาร่วมกัน เพื่อสร้างให้มีนักศึกษาจบใหม่ที่มีความพร้อมครบทุกมิติทั้งวิชาการและการเสริมสร้างทักษะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สำหรับเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน เช่น การปฏิบัติการในคลินิกของคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะดำเนินการพิจารณาตามที่เป็นจริง และกำหนดแนวทางบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ นอกจากนี้ ม.อ. ดำเนินการชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหอพักของแต่ละวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ที่มีความจำเป็นอย่างไรก็ดีในกรณีที่มีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้จะนำเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่า การแพร่ระบาดระลอกที่ 3 อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะเชื้อเกิดการกลายพันธุ์ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด

"การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ในครั้งนี้ ม.อ. มุ่งเน้นการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสาน และเสริมสร้างนวัตกรรมจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการเรียนรู้ Edtech เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน"



<https://www.facebook.com/promasscommlimited/posts/3971554342879711>

หัวข้อข่าว : ม.อ. พลิกมิติการเรียนใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลัก...

Pro MassComm Limited  
24 พฤษภาคม · 🌐

ม.อ. พลิกมิติการเรียนใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง มีบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวต่อไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประกาศปฏิรูประบบการเรียนการสอนยุค Covid-19 ชูแพลตฟอร์ม Hybrid learning เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ไปทั่วโลก Edtech ควบคู่กับการนำหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ พร้อมจัดกิจกรรมเทียบเท่าหรือทดแทนการศึกษา โดยมีวิธีการและประเมินผลที่สอดคล้องแบบ Formative หนึ่งสร้างบัณฑิตก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ศส.ดร.นริศ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19) ของประเทศไทยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย ความคุ้มค่า และได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด ซึ่งตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโควิด-19 ประเทศไทย 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้อาจารย์และบุคลากรดำเนินการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วางแนวทางจัดการเรียนการสอนภาคศึกษาที่ 1/2564 โดยลดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบผสมผสาน (Hybrid learning) ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมกับจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นที่ผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การเรียนแต่ละวิชา โดยการประเมินจะวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น

ขณะที่หลักสูตร ม.อ. จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และในกรณีที่มีการชะลอการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิชาอินเทิร์น และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากมีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้ จะเป็นขออนุมัติต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแลและให้ส่วนงานติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ โดยกำหนดมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยแก่นักศึกษาด้วยกัน เพื่อสร้างให้มีนักศึกษารุ่นใหม่ที่มีความพร้อมครบทุกมิติทั้งวิชาการและการเสริมสร้างทักษะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สำหรับเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน เช่น การปฏิบัติภารกิจในคดีของคณะในคณะวิทยาศาสตร์ สุขภาพ จะดำเนินการตามความจำเป็นจริง และกำหนดแนวทางบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยแก่นักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ นอกจากนี้ ม.อ. ดำเนินการชะลอการเข้าฝึกในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เป็นผู้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ที่มี ความจำเป็น อย่างไรก็ตามกรณีที่มีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ นั้นจะนำเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่าการแพร่ระบาดของโควิด 3 อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะเชื้อเกิดการกลายพันธุ์ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อใช้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด

"การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ในครั้งนี้ ม.อ.มุ่งเน้นการพัฒนาในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสาน และเสริมสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการเรียนรู้ Edtech เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมีมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน" อธิการบดี ม.อ. กล่าว

ชมพระคุณข้อมูลจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



<https://1th.me/OQ4TV>

หัวข้อข่าว : ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์



## ม.อ.พลิกมิติการเรียนรู้สู่ Hybrid learning รับมือโควิด เปิดระบบออนไลน์

เขียนโดย บลูชิพ online 24/05/2021

ม.อ.พลิกมิติการเรียนรู้สู่ Hybrid learning รับมือโควิด เปิดระบบออนไลน์-หลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประกาศปฏิรูประบบการเรียนรู้ออนไลน์ยุค Covid-19 ชูแพลตฟอร์ม Hybrid learning เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ปูทางโลก Edtech ควบคู่กับการนำหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนเสริมสร้างทักษะ-การปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ พร้อมจัดกิจกรรมเทียบเท่าหรือทดแทนการฝึกงาน โดยมีการวัดและประเมินผลสัปดาห์แบบ Formative หวังสร้างบัณฑิตตัวสุดฉลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ





ผศ.ดร.นิวัต แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของประเทศไทยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย ควบคุมได้ยาก และได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด ซึ่งตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์



ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคศึกษาที่ 1/2564 โดยงดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนแบบภายใต้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น ๆ ผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละวิชา โดยการสอบจะวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น

ขณะที่หลักสูตร ม.อ. จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และในกรณีที่มีการชะลอการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากมีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้ จะยื่นขออนุมัติต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแลและให้ส่วนงานติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ โดยกำหนดมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยแก่นักศึกษาร่วมกัน เพื่อสร้างให้นักศึกษาจบใหม่ที่มีความพร้อมครบทุกมิติทั้งวิชาการและการเสริมสร้างทักษะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สำหรับเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน เช่น การปฏิบัติภารกิจในคลินิกของคณะในกุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะดำเนินการพิจารณาตามที่จำเป็นจริง และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ นอกจากนี้ ม.อ. ดำเนินการชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหอพักของแต่ละวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตามกรณีที่มีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้จะนำเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคที่ 3 อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะเชื่อเกิดการกลายพันธุ์ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนารัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด

“การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ในครั้งนี้ ม.อ. มุ่งเน้นการพัฒนาารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสาน และเสริมสร้างนวัตกรรมจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการเรียนรู้ Edtech เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน” อธิการบดี ม.อ. กล่าว

<https://www.facebook.com/bluechipthai/posts/346293896885137>

หัวข้อข่าว : ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์



ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ Hybrid learning รับมือโควิด  
เปิดระบบออนไลน์-หลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประกาศปฏิรูประบบการเรียนการสอนยุค Covid-19 ชูแพลตฟอร์ม Hybrid learning เปิดการเรียนการสอนออนไลน์นำทาง Edtech ควบคู่กับการนำหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ พร้อมจัดกิจกรรมเทียบเท่าหรือทดแทนการฝึกงาน โดยมีการ์ดและประเมินผลด้วยระบบ Formative ทวีงสร้างมีขีดจำกัดสุดลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยมหา สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของประเทศไทยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย ความรุนแรง และได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด ซึ่งตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วางแนวทางการเรียนการสอนภาคศึกษาที่ 1/2564 โดยจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนแบบภาคได้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นที่ผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลด้วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การเรียนแต่ละวิชา โดยการสอนจะวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอนออนไลน์ การบ้านข้อสอบไปทำนอกห้องสอน (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น

ขณะที่หลักสูตร ม.อ. จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และในกรณีที่มีการระงับการเรียน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากรมีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้ จะยื่นขออนุมัติต่ออธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแลและให้ส่วนงานติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ โดยกำหนดมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยแก่นักศึกษาร่วมกัน เพื่อสร้างให้มีนักศึกษางานใหม่ที่มีความพร้อมครบทุกมิติทั้งวิชาการและการเสริมสร้างทักษะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สำหรับเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน เช่น การปฏิบัติหน้าที่ในคดีของคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะดำเนินการพิจารณาตามที่เป็นจริง และกำหนดแนวทางการจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ นอกจากนี้ ม.อ. ดำเนินการระงับการเข้าฝึกในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหอพักของแต่ละวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ที่มี ความจำเป็น อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตไว้จะนำเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่า การแพร่ระบาดระลอกที่ 3 อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะเชื้อเกิดการกลายพันธุ์ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดสามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด

“การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ในครั้งนี้ ม.อ. มุ่งเน้นการพัฒนาในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสาน และเสริมสร้างวิถีกรรมการจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และเป็น การเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการเรียนรู้ Edtech เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญสูงสุดต่อ ความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน” อธิการบดี ม.อ. กล่าว





<https://www.ryt9.com/s/prg/3225878>

หัวข้อข่าว : ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลัก...



## ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประกาศปฏิรูประบบการเรียนรู้การสอนยุค Covid-19 ซูแพลตฟอร์ม Hybrid learning เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ปูทางโลก Edtech ควบคู่กับการนำหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ พร้อมจัดกิจกรรมเทียบเท่าหรือทดแทนการฝึกงาน โดยมีการวัดและประเมินผลลัพท์สอบแบบ Formative หวังสร้างบัณฑิตก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของประเทศไทยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย ควบคุมได้ยาก และได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด ซึ่งตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วางแนวทางจัดการเรียนการสอนภาคศึกษาที่ 1/2564 โดยจัดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนแบบภายใต้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละวิชา โดยการสอบจะวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น

ขณะที่หลักสูตร ม.อ. จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และในกรณีที่มีการชะลอการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากมีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้ จะยื่นขออนุมัติต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแลและให้ส่วนงานติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ โดยกำหนดมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยแก่นักศึกษาร่วมกัน เพื่อสร้างให้มือนักศึกษาจบใหม่ที่มีความพร้อมครบทุกมิติทั้งวิชาการและการเสริมสร้างทักษะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน



สำหรับเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน เช่น การปฏิบัติการในคลินิกของคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะดำเนินพิจารณาตามที่จำเป็นจริง และกำหนดแนวทางบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ นอกจากนี้ ม.อ. ดำเนินการชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหอพักของแต่ละวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้นั้นจะนำเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคที่ 3 อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะเชื่อเกิดการกลายพันธุ์ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด

"การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ในครั้งนี้ ม.อ. มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสาน และเสริมสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการเรียนรู้ Edtech เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน" อธิการบดี ม.อ. กล่าว





<https://www.thaipr.net/education/3057600>

หัวข้อข่าว : ม.อ. พลิกมิติการเรียนใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลัก...

## ThaiPR.NET

### ม.อ. พลิกมิติการเรียนใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประกาศปฏิรูประบบการเรียนรู้ออนไลน์ยุค Covid-19 ชูแพลตฟอร์ม Hybrid learning เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ปูทางโลก Edtech ควบคู่กับการนำหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ พร้อมจัดกิจกรรมเทียบเท่าหรือทดแทนการฝึกงาน โดยมีการวัดและประเมินผลลัพท์สอบแบบ Formative หวังสร้างบัณฑิตก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ



ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของประเทศไทยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย ควบคุมได้ยาก และได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด ซึ่งตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วางแนวทางจัดการเรียนการสอนภาคศึกษาที่ 1/2564 โดยจัดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนแบบภายใต้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละวิชา โดยการสอบจะวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น

ขณะที่หลักสูตร ม.อ. จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และในกรณีที่มีการชะลอการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากมีความจำเป็นและส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้ จะยื่นขออนุมัติต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแลและให้ส่วนงานติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ โดยกำหนดมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยแก่นักศึกษาร่วมกัน เพื่อสร้างให้นักศึกษาจบใหม่ที่มีความพร้อมครบทุกมิติทั้งวิชาการและการเสริมสร้างทักษะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สำหรับเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน เช่น การปฏิบัติการในคลินิกของคณะในกุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะดำเนินการพิจารณาตามที่เป็นจริง และกำหนดแนวทางบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ นอกจากนี้ ม.อ.ดำเนินการชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหอพักของแต่ละวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตามกรณีที่มีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้จะนำเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่า การแพร่ระบาดระลอกที่ 3 อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะเชื่อเกิดการกลายพันธุ์ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด

“การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ในครั้งนี้ ม.อ.มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสาน และเสริมสร้างนวัตกรรมจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการเรียนรู้ Edtech เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน” อธิการบดี ม.อ. กล่าว



<https://www.newswit.com/th/LA3C>

หัวข้อข่าว : ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลัก...

newswit

## ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และ หลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง

จันทร์ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๐๘

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประกาศปฏิรูประบบการเรียนการสอนยุค Covid-19 ชูแพลตฟอร์ม Hybrid learning เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ปูทางโลก Edtech ควบคู่กับการนำหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ พร้อมจัดกิจกรรมเทียบเท่าหรือทดแทนการฝึกงาน โดยมีการวัดและประเมินผลด้วยรูปแบบ Formative หวังสร้างบัณฑิตก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ





ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของประเทศไทยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย ควบคุมได้ยาก และได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด ซึ่งตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วางแนวทางจัดการเรียนการสอนภาคศึกษาที่ 1/2564 โดยจัดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนแบบภายใต้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละวิชา โดยการสอนจะวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น

ขณะที่หลักสูตร ม.อ. จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และในกรณีที่มีการชะลอการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากมีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้ จะยื่นขออนุมัติต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแลและให้ส่วนงานติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ โดยกำหนดมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยแก่นักศึกษาร่วมกัน เพื่อสร้างให้แก่นักศึกษาจบใหม่ที่มีความพร้อมครบทุกมิติทั้งวิชาการและการเสริมสร้างทักษะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สำหรับเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน เช่น การปฏิบัติการในคลินิกของคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะดำเนินการพิจารณาตามที่เป็นจริง และกำหนดแนวทางบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ นอกจากนี้ม.อ.ดำเนินการชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหอพักของแต่ละวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้นั้นจะนำเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่า การแพร่ระบาดระลอกที่ 3 อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะเชื่อเกิดการกลายพันธุ์ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด

"การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ในครั้งนี้ ม.อ.มุ่งเน้นการพัฒนาแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสาน และเสริมสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการเรียนรู้ Edtech เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน" อธิการบดี ม.อ. กล่าว

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย



<https://www.thailand4.com/th/LA3C>

หัวข้อข่าว : ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลัก...

Thailand4

## ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประกาศปฏิรูประบบการเรียนรู้การสอนยุค Covid-19 ชูแพลตฟอร์ม Hybrid learning เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ปูทางโลก Edtech ควบคู่กับการนำหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ พร้อมจัดกิจกรรมเทียบเท่าหรือทดแทนการฝึกงาน โดยมีการวัดและประเมินผลลัพธ์สอบแบบ Formative หวังสร้างบัณฑิตก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ





ผศ.ดร.นิวัต แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของประเทศไทยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย ควบคุมได้ยาก และได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด ซึ่งตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วางแนวทางจัดการเรียนการสอนภาคศึกษาที่ 1/2564 โดยจัดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนแบบภายใต้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละวิชา โดยการสอบจะวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น

ขณะที่หลักสูตร ม.อ. จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และในกรณีที่มีการชะลอการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากมีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้ จะยื่นขออนุมัติต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแลและให้ส่วนงานติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ โดยกำหนดมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยแก่นักศึกษาร่วมกัน เพื่อสร้างให้มีนักศึกษาจบใหม่ที่มีความพร้อมครบทุกมิติทั้งวิชาการและการเสริมสร้างทักษะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สำหรับเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน เช่น การปฏิบัติการในคณิศรของคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะดำเนินการพิจารณาตามที่เป็นจริง และกำหนดแนวทางบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษา และบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ นอกจากนี้ ม.อ. ดำเนินการชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหอพักของแต่ละวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้จะนำเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่า การแพร่ระบาดระลอกที่ 3 อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะเชื้อเกิดการกลายพันธุ์ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด

"การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ในครั้งนี้ ม.อ.มุ่งเน้นการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสาน และเสริมสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการเรียนรู้ Edtech เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน" อธิการบดี ม.อ. กล่าว

ที่มา: เอ็ม ที นัลดีมีเดีย





[https://www.facebook.com/promasscommlimited/posts/3971554342879711?\\_rdc=2&\\_rdr](https://www.facebook.com/promasscommlimited/posts/3971554342879711?_rdc=2&_rdr)

หัวข้อข่าว : ม.อ. พลิกมิติการเรียนใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลัก...

Pro MassComm Limited  
24 พฤษภาคม · 🌐

ม.อ. พลิกมิติการเรียนใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง มั่นใจชัดที่มีคุณภาพที่สุดตลาดแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวต่อไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประกาศปฏิรูประบบการเรียนการสอนยุค Covid-19 ชูแพลตฟอร์ม Hybrid learning เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ไปทั่วโลก Edtech ความรู้กับการนำหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ พร้อมจัดกิจกรรมที่เข้มเท่าหรือทดแทนการเรียน โดยมีการวัดและประเมินผลด้วยระบบ Formative หนึ่งสร้างมีดที่สุดตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.จิรุตม์ แก้วประสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของประเทศไทยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย ความคงได้ยาก และได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด ซึ่งตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและกฏระเบียบการระงับของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้อาจารย์ อุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วางแนวทางการเรียนการสอนภาคศึกษาที่ 1/2564 โดยลดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และเพิ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์รูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลด้วยการเรียนรู้ที่เน้นประเมินผลประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละวิชา โดยการประเมินจะประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น

ขณะที่หลักสูตร ม.อ. จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และในกรณีที่มีการระงับการเรียน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิชาปฏิบัติ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากมีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นที่เน้นประเมินผลแทนได้ จะยื่นขออนุมัติต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแลและให้ส่วนงานติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ โดยกำหนดมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยแก่นักศึกษาส่วนร่วมกัน เพื่อสร้างให้มีนักศึกษาใหม่ที่มีความพร้อมทุกมิติทั้งวิชาการและการเสริมสร้างทักษะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สำหรับเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน เช่น การปฏิบัติงานในคดีของคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ จะดำเนินการตามลำดับที่จำเป็นจริง และกำหนดแนวทางการจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ นอกจากนี้ ม.อ. ดำเนินการระงับการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย บุคลากรที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหอพักของคณะวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นราย ๆ ภายที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่โรเบอรัลวันจะนำเสนอ อธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่าการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะเชื้อเกิดจากหลายพันผู้ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับใช้แนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อป้องกันการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงต่ำเป็นต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่ทั้งประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด

"การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ในครั้งนี้ ม.อ. มุ่งเน้นการพัฒนาในรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเชิงรุกในลักษณะผสมผสาน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเรียนรู้ที่เน้นประเมินผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ในทุกๆ วิชา ให้แก่นักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน" อธิการบดี ม.อ. กล่าว

ขอพรคุณหม่อมหลวงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



<http://www.todayhighlightnews.com/2021/05/hybrid-learning-covid-19.html>

หัวข้อข่าว : ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง



## ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง

👤 preecha binmanocs 🕒 พฤษภาคม 26, 2564 🗨️ 0



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประกาศปฏิรูประบบการเรียนรู้ออนไลน์ Covid-19 ชูแพลตฟอร์ม Hybrid learning เปิดการเรียนการสอนออนไลน์สู่ทางโลก Edtech ควบคู่กับการนำหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ พร้อมจัดกิจกรรมเทียบเท่าหรือทดแทนการฝึกงาน โดยมีการวัดและประเมินผลด้วยสอบแบบ Formative หรือสร้างมีนคติก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของประเทศไทยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย ควบคุมได้ยาก และได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด ซึ่งตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วางแนวทางจัดการเรียนการสอนภาคศึกษาที่ 1/2564 โดยจัดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนแบบภายใต้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ซึ่งใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆผสมผสานที่สามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้แต่ละวิชา โดยการสอบจะวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น เช่น การสอบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (take-home exam) การสะท้อนคิด (reflection) และการประเมินผลจากกิจกรรมหรือผลงาน เป็นต้น





ขณะที่หลักสูตร ม.อ. จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และในกรณีที่มีการชะลอการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากมีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้ จะยื่นขออนุมัติต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแลและให้ส่วนงานติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ โดยกำหนดมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาส่วนร่วมกัน เพื่อสร้างให้มีนักศึกษาจบใหม่ที่มีความพร้อมครบทุกมิติทั้งวิชาการและการเสริมสร้างทักษะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สำหรับเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน เช่น การปฏิบัติการในคลินิกของคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะดำเนินการพิจารณาตามที่เป็นจริง และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ นอกจากนี้ ม.อ.ดำเนินการชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหอพักของแต่ละวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ที่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตาม ใด ๆ ก็ดีในกรณีที่มีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้วันนี้จะนำเสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่า การแพร่ระบาดระลอกที่ 3 อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพราะเชื้อเกิดการกลายพันธุ์ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษา และบุคลากร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด

"การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) ในครั้งนี้ ม.อ.มุ่งเน้นการพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสาน และเสริมสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกการเรียนรู้ Edtech เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน"

<https://thailand.shafaqna.com/TH/AL/1489193>

หัวข้อข่าว : ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลักสูตร...

## Thailand News

### ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประกาศปฏิรูประบบการเรียนรู้การสอนยุค Covid-19 ชูแพลตฟอร์ม Hybrid learning เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ไปทั่วโลก Edtech ควบคู่กับการนำหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ พร้อมจัดกิจกรรมเทียบเท่าหรือทดแทนการฝึกงาน โดยมีการวัดและประเมินผลลัพท์สอบแบบ Formative หวังสร้างบัณฑิตก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของประเทศไทยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงแพร่กระจายได้ง่าย ควบคุมได้ยาก และได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด ซึ่งตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้วางแนวทางจัดการเรียนการสอนภาคศึกษาที่ 1/2564 โดยจัดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และพัฒนาการเรียนการสอนแบบภายใต้รูปแบบผสมผสาน (Hybrid learning) [ ] The post ม.อ. พลิกมิติการเรียนรู้ใหม่สู่ Hybrid learning รับมือ Covid-19 เปิดระบบออนไลน์และหลักสูตรเสริมสร้างทักษะปฏิบัติจริง appeared first on ThaiPR.NET.



<http://www.samilatimes.co.th/?p=65908>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ออกมาตรการการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมเยียนนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระ...



**ม.อ. ออกมาตรการการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมเยียนนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ในปีการศึกษา 1/2564 พร้อมทั้งชะลอการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ โดยจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบจากการสอบในห้องสอบ เป็นการวัดประเมินผล ชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อลด ละ ความเสี่ยงอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่



ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าววามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย และควบคุมได้ยาก ได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหลายจังหวัด เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่พึงประสงค์ในทุกหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในลักษณะผสมผสานและเสริมสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียน การสอนและการสอบ ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ดังนี้

1. งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) โดยใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ
2. กรณีที่หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และมีเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน ขอให้หลักสูตรพิจารณา และกำหนดแนวทางบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุม และดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด
3. ชะลอการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน หลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากมีความจำเป็นให้ส่วนงานพิจารณายื่นขออนุมัติต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแล และ ดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางการควบคุมการแพร่เชื้อของจังหวัดนั้นๆ อย่างเคร่งครัด
4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบจากการสอบในห้องสอบ เป็นการวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น และมีการประเมินผลตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาร่วมกับการวัดและประเมินผลรูปแบบอื่นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแล หอพักของแต่ละวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นรายๆ ไป
6. มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์
7. กรณีมีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้เสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมถึงมาตรการเยียวยาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา การจัดการบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดเตรียม ห้องเรียนที่มีความพร้อมของระบบและอุปกรณ์การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำแก่นักศึกษาที่มี ปัญหาด้านอุปกรณ์ สถานที่ และเครือข่ายสัญญาณในการเรียนการสอน การจัดสวัสดิการเงินยืมฉุกเฉินแก่นักศึกษา ที่ประสบปัญหาทางการเงินและมีความจำเป็นเร่งด่วน การจัดสวัสดิการช่วยเหลืออาหารกลางวันแก่นักศึกษาที่ ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ และในกรณีที่นักศึกษาได้รับผลกระทบอื่นๆ และต้องการความช่วยเหลือจาก มหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาติดต่อคณะ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านกิจการนักศึกษา เพื่อขอรับความช่วยเหลือเป็น รายกรณี.



<https://www.facebook.com/samilatimesfan/posts/3804751739622265>

หัวข้อข่าว : ม.อ. ออกมาตรการการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมเยียนนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระ...



**สมิหลา ไทมส์**  
24 พฤษภาคม · 🌐



ม.อ. ออกมาตรการการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมเยียนนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
รุนแรงของโรคโควิด-19

<http://www.samilatimes.co.th/?p=65908>

